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Nhà báo Lê Bình: Làm báo để cuộc sống trở nên tốt đẹp 
hơn
16:16 01/07/2016 
Tác giả: Admin

“Như một cuốn sách được biên soạn bằng hình ảnh, như một tập tài liệu bao quát toàn 

cảnh kinh tế trong nước và thế giới trong suốt 1 năm qua, nhưng lại hấp dẫn, thu hút, 

đầy cảm xúc”, đó là ý kiến một số khán giả khi xem chương trình Tạp chí kinh tế năm 

Bính Thân “Thế giới phẳng hay không phẳng?” do Trung tâm tin tức VTV 24 sản xuất . 

Nhiều người đã thay đổi suy nghĩ, nhận thức và thậm chí quyết tâm hành động vì một 

thế giới tốt đẹp hơn. Nhà báo Lê Bình- Giám đốc Trung tâm tin tức VTV24 đã tâm sự như 

vậy về chương trình đặc biệt này, cũng như về những câu chuyện thú vị phía sau khuôn 

hình...
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Nhà báo Lê Bình tại hành trình chuyến tác nghiệp ở đảo Lesbos - địa ngục trần gian của người 

nhập cư

Chúng tôi muốn lan toả sự yêu thương

Phóng viên (PV): Ý tưởng nào giúp chị và ê- kíp quyết định sản xuất chương trình “Thế 

giới phẳng hay không phẳng” để phát dịp năm mới Bính Thân 2016 sau 1 năm dừng 

phát sóng Tạp chí kinh tế cuối năm?



NB Lê Bình: Thực ra, năm Ất Mùi chúng tôi cũng dự định thực hiện Tạp chí kinh tế cuối năm. Tuy 
nhiên, với sự ra đời của VTV 24, có quá nhiều công việc cần chuẩn bị, cùng với đó là việc sản xuất 
Chuyển động 24 giờ nên nhân lực bị hụt đi rất nhiều, chưa có đủ điều kiện để thực hiện. Vả lại, 
chúng tôi không muốn cho ra đời một sản phẩm hời hợt, nếu đã sản xuất thì phải bằng sự tận tâm, 
bằng toàn bộ nhiệt huyết. Phải đổ tất cả công sức, nỗ lực, tình yêu và kỹ năng nghề nghiệp của 
mình để gửi thông điệp đến khán giả. 

Thế giới phẳng là một khái niệm đã được đưa ra và in sâu trong tâm thức của nhiều người. Tuy 
nhiên, dưới góc nhìn của người làm báo, chúng tôi đã nỗ lực đi tìm lời giải cho câu hỏi, bản chất 
của thế giới này là gì? Dưới mỗi góc nhìn khác nhau, chúng tôi mong muốn vẽ lại bức tranh toàn 
cảnh kinh tế của 1 năm để khán giả có cái nhìn toàn diện, để biết được Việt Nam đang ở đâu, thế 
giới đang ở đâu, chỗ nào phẳng, chỗ nào không phẳng và chúng ta cần phải làm những gì để 
phẳng cùng thế giới.

PV: Và để có được câu chuyện chân thực nhất, chắc hẳn ê- kíp làm phim đã có những 

ngày tác nghiệp thật sự khó khăn?

NB Lê Bình: Chúng tôi rất may mắn khi đã quay được những hình ảnh ấn tượng, kể lại câu chuyện

một cách rõ nét về những gì đã chứng kiến, trải qua. Chúng tôi vừa đi vừa sợ bị bắn, hay bom nổ

xung quanh..., thậm chí mất tích ở đâu đó. Tôi đã nghĩ và mường tượng ra cả tình huống tồi tệ

nhất này. Chúng tôi đã vào những chỗ vừa bị đánh bom, có băng đảng buôn bán ma tuý, bắt cóc

tống tiền và giết người, nơi mà người dân địa phương nói là nguy hiểm nhất. Nhớ lại quãng thời

gian đó, những bạn sản xuất đồ hoạ thậm chí thức trắng gần 5 ngày, mỗi ngày chỉ ngủ chưa đầy 1

tiếng đồng hồ. Có thể nói, chúng tôi đã vắt kiệt sức mình để tác phẩm lên sóng đúng hẹn.

PV: Những điểm mới của chương trình là gì?

NB Lê Bình: Để có một chương trình ấn tượng, nội dung phải có sự khác biệt và lột tả được bản

chất mới thuyết phục được khán giả. Chương trình này không chỉ mang tính chất thông tin mà đã

nâng lên tầm triết lý, mang tính chất thông điệp. Đặc biệt, cách thể hiện đồ họa đã tác động rất

lớn để người xem có thể cảm nhận một cách trung thực nhất, cảm giác như đang hiện hữu trong

khung hình ấy.



Chúng tôi rất tự hào vì VTV đang có những trường quay hiện đại ngang tầm thế giới. Điều này là

nhờ chiến lược đầu tư của lãnh đạo Đài THVN vào công nghệ và con người với mục tiêu đưa VTVtrở

thành một Đài truyền hình đẳng cấp trong khu vực và trên thế giới.

PV: Theo chị cái hay nhất của chương trình nằm ở đâu?

NB Lê Bình: Nằm ở những thông điệp chương trình chuyển tới, ở từng thông tin chúng tôi phát

hiện, lựa chọn và phân tích, ở từng góc nhìn của các phóng viên, biên tập viên, ở sự nỗ lực không

mệt mỏi, ở những chi tiết hình, câu chuyện, phóng sự được chỉnh sửa vài chục lần... Và ở cả khát

vọng cung cấp cho khán giả bức tranh toàn cảnh về kinh tế nhưng đầy xúc cảm nhân văn, khiến

con người ta thay đổi nhận thức muốn sống tử tế hơn và khiến người ta muốn hành động. VTV24

cần những phóng sự có ích

PV: Chị quan niệm như thế nào là một chương trình hay?

NB Lê Bình: Tôi luôn nói với các bạn phóng viên của Trung tâm tin tức VTV24 rằng, “Chị không 
cần một phóng sự hay, một chương trình hay mà chị cần một phóng sự, một chương trình có ích”. 
Sự hấp dẫn của phóng sự không phải từ những khuôn hình trau chuốt, những lời bình được viết nắn 
nót, cũng không phải là sự kết hợp âm thanh ánh sáng một cách hoàn hảo bằng kịch bản được 
chuẩn bị kỹ càng... Một tác phẩm báo chí hay phải là sản phẩm có một mục tiêu tốt đẹp, khiến 
người ta cười, khiến người ta suy ngẫm, có thể khiến người ta đau khổ mà thay đổi. Mục tiêu cuối 
cùng là khiến người xem cùng căm phẫn cái xấu, cái ác, mong muốn làm điều tử tế, muốn lan toả 
sự yêu thương, khiến con người sống tử tế hơn, xã hội tốt đẹp hơn.

PV: Để có được những chương trình ấn tượng chắc chị phải có “bí quyết” để rèn quân?

NB Lê Bình: VTV24 còn quá trẻ, nhiều bạn mới ra trường, kinh nghiệm sống cũng như kinh 
nghiệm nghề chưa nhiều nhưng bù lại, các bạn ấy có sự nhiệt huyết, đam mê và tôi tin, các bạn ấy 
có khao khát mãnh liệt trong việc trở thành những nhà báo chuyên nghiệp, không vụ lợi và có ích. 
Từ động lực đó, các bạn ấy đã làm việc không mệt mỏi, sẵn sàng cống hiến để mang tới những 
chương trình tốt nhất dành cho khán giả. Tôi ám ảnh trước ánh mắt của những đứa trẻ Trung 
Đông...

PV: Chị có thể kể một vài kỷ niệm đáng nhớ nhất khi trực tiếp tác nghiệp tại hiện trường 

để thực hiện chương trình này?

NB Lê Bình: Có quá nhiều câu chuyện để kể, quá nhiều hình ảnh ám ảnh, và quá nhiều đôi mắt

ấn tượng khiến mình không thể quên được. Tôi chỉ nghĩ là mình nợ những người dân ở đấy những



câu chuyện. Người dân Việt Nam cần biết đến những câu chuyện ấy. Những đứa trẻ tôi được gặp ở

miền núi nước ta trong những chuyến đi từ thiện, chúng bị đói, không có cái ăn, nhưng so với

những đứa trẻ ở vùng Trung Đông, chúng vẫn còn may mắn hơn. Vì chúng không phải sống trong

sợ hãi, không phải sống trong cảnh bom rơi đạn lạc không phải chứng kiến những cảnh bạo lực xảy

ra mỗi ngày và cảnh người ta cắt đầu người một cách thản nhiên đến ghê rợn. Những đứa trẻ bị

ám ảnh mỗi đêm khi nhìn thấy cha mình chết ngay bên cạnh mà không thể bò tới chạm vào cha

lần cuối vì chính nó cũng đang bị bom cưa cụt một chân! Tôi đã được gặp một gia đình người tị

nạn. Lúc đó họ đang nấu bữa tối và khi nhìn vào chiếc nồi đặt trên bếp, tôi thấy có 3 củ khoai tây.

Tôi hỏi họ đó có phải bữa tối của gia đình không và nó được dành cho những ai? Họ trả lời đó là

bữa tối cho 12 người. Bạn có thể tin không? 3 củ khoai tây là bữa tối cho 12 người trong cái rét

xuống tới 0°C. Tôi không thể tưởng tượng được làm sao người ta có thể chịu đựng được và họ sẽ

tồn tại kiểu gì với cuộc sống như thế, trong một mùa đông giá rét như thế? Tôi cũng đã hỏi một

đứa trẻ, nó nói với tôi rằng nó không còn nhớ mùi thịt như thế nào, vì rất lâu rồi không được ăn

thịt. Tôi cũng không thể quên được vòng tay của một đứa trẻ đã ôm lấy tôi như không muốn rời đi

mà mình không thể làm gì được để giúp đứa trẻ ấy. Tôi đã bị ám ảnh kinh khủng trước ánh mắt

hồn nhiên đến đau đớn của những đứa trẻ Trung Đông...

PV: Trong chương trình có những đoạn rất xúc động khi nói về người nhập cư. Đứng 

trước thực trạng ấy chị có bị cảm xúc chi phối không?

NB Lê Bình: “Trái tim nóng và cái đầu lạnh”, tôi cố gắng đi theo nguyên lý đó. Chúng tôi không

không phải là người phán xét, cũng không bình luận, chỉ là người kể chuyện để làm sao chạm đến

cảm xúc và trái tim khán giả. Chúng tôi đã kể lại một câu chuyện và hy vọng khán giả đón nhận

cảm xúc mà chúng tôi chuyển tải.

PV: Khi chương trình phát sóng chị và ê-kíp đã nhận những phản hồi gì của công chúng 

và khán giả?

NB Lê Bình: Tôi đã đọc say mê cả trang bình luận và cảm xúc của khán giả, từ những cô bé, cậu

bé mới chỉ học lớp 8, lớp 9, đến những chuyên gia kinh tế hay nhà báo giàu kinh nghiệm. Tôi rất

cảm động dù lời bình luận ấy chỉ có một từ là “hay”, “ý nghĩa”, “sâu sắc”. Và những phản hồi của

khán giả khiến chúng tôi sung sướng và hạnh phúc vì chúng tôi đã làm ra một tác phẩm truyền

hình có ích, lan tỏa tới công chúng để mọi người thêm yêu quý cuộc sống này hơn.



PV: Chị có ý định sản xuất tiếp chương trình nào như vậy nữa không? Chị có sợ bị lặp lại 

chính mình?

NB Lê Bình: Chúng tôi thầm cảm ơn khán giả đã luôn ủng hộ, động viên những sản phẩm của

Trung tâm tin tức VTV 24 và tự nhủ rằng mình phải cẩn trọng với từng con chữ, từng khuôn hình để

cung cấp tới công chúng những tác phẩm tốt nhất, chân thực và sinh động nhất. Cuộc sống luôn

luôn vận động, nhưng nếu chúng tôi luôn cố gắng sáng tạo, làm mới mình hơn nữa, khắt khe hơn

với chính mình thì cuối năm sẽ có một sản phẩm mới để cống hiến cho khán giả, để khán giả tiếp

tục yêu quý mình. Đòi hỏi ấy không bao giờ dừng lại. Nếu tự mãn cũng là lúc khán giả sẽ rời xa

chúng tôi.

PV: Xin trân trọng cảm ơn chị!

Ngọc Thành ( thực hiện)

Link bài viết: https://nguoilambao.vn/public/index.php/nha-bao-le-binh-lam-bao-de-cuoc-song-tro-

nen-tot-dep-hon
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